
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๘ 

วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

------------------------------------------  
ผู้มาประชุมสภาฯ 

๑. นายสุดจริต  กล่ินอยู่   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒. นายณัฐวุฒิ  มณีฉาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 2 
๓. นายส ารอง  พุ่มพวง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 3 
๔. นายอภิชาติ     ชูลขันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 4  
๕. นางกรุณา  สร้อยสง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 5 
๖. นางสาวพรกมล  พงษ์ภู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี ๖ 
๗. นายกอบชัย  บานแย้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 8 
๘. นายอ านาจ  สุขศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี ๙ 
๙. นายจรินทร์  นาคดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 1๑ 
๑๐. นายพรชัย  ทัมเนียม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 12 
๑๑. นายบุญสืบ  ดิษฐทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 1๔ 
๑๒. นายภมร  อยู่เย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 16 
๑๓. นายธนวัฒน์  จ่ันปาน   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

ผู้ลาประชุมสภาฯ 
๑. นายหวัด   ด่านกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒. นายศักดา  แก่นจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 10 
๓. นายจิระ   เอ็งพัวศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 13  

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
๑. นางสาวจ านงค์  พานพ่วง  รองนายกอบต. รักษาราชการแทนนายกอบต.เหล็กไฟ 
๒. นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๓. นายสมโภชน์  จันทอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๔. นางจิราพร    รอดภัย   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๕. นายจักริน  จิตรโภคิน  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๖. นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายรัชพล  เสือสอาด  ผู้อ านวยการกองช่างและรักษาราชการแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๘. นางสาววิจิตรา  ฉิ่งเล็ก   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๙. นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๐. นางสาวกุลศิริ  เกษรมาลา  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑. นางสาวปนัดดา  ศันเสนียกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๑๒. นายวิทยา  วรรณทอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๑๓. นางสุภาพร  โพธิ์ทอง   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
๑๔. นางสาวทับทิม  แสงงาม   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

/๑๕. นางสาว... 



๒ 

 

๑๕. นางสาวปณิชา  คุ้มครอง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวณัฏฐ์พิชชาพร ทองเห่ียง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๑๗. นางสาวศศิวิมล  อุ่นอินทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๘. นางสาวธัญชนก  ส าอางศรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
๑๙. นางสาวพิมลวรรณ คุ้มครอง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๐. นางสาวนาฏยา   ป่วนตะขบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๑. นางสาวอรอุมา  สังข์เพิ่ม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๒. นางสาวรุจิภา   สีเมือง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นายไพฑูรย์  หงษา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๔. นางสาวกนกวรรณ ดาวเรือง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๕. นางสาวกรรณิการณ์ หอยหวาน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
๒๖. นางสาวเกวลิน   สหัสดี   คนงาน 
๒๗. นายสนธยา  บัวนาค   พนักงานขับรถยนต์ 
๒๘. นางสาวกนกพัชร  บ่อน้อย   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๒๙. นางสาวศศสรัญ  อินทวชิรารัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๐. นางสาวกรภัทร  หอมแม้น  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 1๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมาครบองค์ประชุม       
นายธนวัฒน์ จ่ันปาน  ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
หินเหล็กไฟได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเข้าห้อง
ประชุม และเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
หินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๘ ตามระเบียบวาระ     
การประชุม ดังนี้ 
เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ แนะน าบุคลากรที่ได้รับการโอน / ย้าย / แต่งต้ังใหม่ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๔ ราย 
1. นายช านาญ  อินทร์จวง ต าแหน่งเดิม นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน กองช่าง 
สังกัดเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรีเจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาด ารง
ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ช านาญงาน สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล   
หินเหล็กไฟ 
2. นางสาวศศสรัญ อินทวชิรารัตน์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
ได้กลับเข้า รับราชการ 
3. นางสาวกรภัทร หอมแม้น ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน โอนมาด ารง ต าแหน่ง 
นักวิชาการคลังช านาญการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4. นางสุภาพร โพธิ์ทอง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงาน
ท่ัวไประดับต้น) รับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง   

/สายงาน... 



๓ 

 

 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานผู้บริหาร  ต าแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
สั งกั ดอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลทรายทอง  อ า เภอบางสะพานน้อย              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับทราบ 
๑.๒ ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เร่ือง แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ ๑๑/256๗ 
ข้อกฎหมาย   
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ 
ข้อ ๖.๒.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้แจ้ง
สภาทราบด้วย 
- เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ .ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ .ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนา         
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย ดังนั้น อบต.หินเหล็กไฟจึงได้แก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไข         
ปีที่ด าเนินการ และขอเปลี่ยนชื่อโครงการให้ตรงกับชื่อสายทางที่ขึ้นทะเบียน
ทางหลวงท้องถ่ิน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม     
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์
และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม)    
หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองเสือด า มีการแก้ไขปีที่จะด าเนินการจาก ปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๗ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ 
และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ 

/(๒) ก่อสร้าง... 



๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต. 
นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
เลขานุการสภาอบต. 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 

(๒) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบายพาสชะอ า-ปราณบุรี       
-หนองโสน หมู่ ท่ี ๓ บ้านหนองนกน้อย มีการเปลี่ยนชื่อโครงการให้ตรง         
กับสายทางที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน จาก ก่อสร้างถนนลาดยาง            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้างโรงงานสับประรด เป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบายพาสชะอ า-ปราณบุรี-หนองโสน และแก้ไขปี    
ที่จะด าเนินการจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙          
และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ 
(๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าวหลาม-เลียบบายพาส (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองตะเภา การเปลี่ยนชื่อโครงการให้ตรงกับ    
สายทางที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน จาก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบถนนบายพาส (ต่อจากโครงการเดิม) เป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้าวหลาม-เลียบบายพาส (ต่อจากโครงการเดิม) และแก้ไขปี    
ที่จะด าเนินการจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘        
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และปีงบประมาณ 
๒๕๗๐ ซึ่งรายละเอียดโครงการท้ังหมดจะอยู่ในเอกสารท่ีแจกให้ท่ีประชุมแล้ว          
ดังนั้นอบต.หินเหล็กไฟ ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๖             
- ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๗ ประกาศใช้ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗  
แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว 
รับทราบ 
รับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ. 256๗ เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
- ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบครับ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ       
สมัยท่ี ๔  ประจ าปี พ.ศ. 256๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
หากเห็นว่ามีถ้อยค าใดท่ีควรแก้ไขในรายงานการประชุม ขอให้แจ้งต่อท่ีประชุม 
แต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ขอให้ ทุกท่านลงมติรับรองรายงาน            
การประชุมสภาฯ ด้วย 
ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
กระทู้ถาม 
- ไม่มี – 
เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี – 
เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑ ญัตติขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติประชุมสภาฯ ในการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
ผู้เสนอญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

/หลักการ... 



๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจ านงค์  พานพ่วง 
รองนายกอบต. รักษาราชการแทน 
นายกอบต.หินเหล็กไฟ 
นายพงศ์ศักด์ิ  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
 เพื่อขออนุมัติในการยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมตามมติประชุมสภาฯ 
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
เนื่องจากรายการท่ีเสนอเป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖       
โดยส านักงบประมาณ ได้มีการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ ใหม่         
ปี ๒๕๖๗  ซึ่งรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น 
เหตุผล 
 เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ ากว่า 6 ,000 ซี .ซี .  หรือ          
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อยโดยมียอดเงินอนุมัติท่ีเพียงพอส าหรับการจัดซื้อตามบัญชี       
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม 256๗ 
ข้อกฎหมาย 
     ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ 
- ขอเชิญรองนายกอบต. รักษาราชการแทนนายกอบต. เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ในญัตตินี้ได้มีการขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม 
เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้มีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท าให้
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัตินั้นไม่เพียงพอส าหรับการจัดซื้อและในส่วนของ
รายละเอียดขอให้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้ท าการช้ีแจงค่ะ 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม       
ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้มีการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน และได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ในวงเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาทแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี      
พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันพุธท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อมาวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
ส านักงบประมาณได้มีการเปล่ียนแปลงราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ท าให้ งบประมาณท่ีไ ด้มีการ จ่ายขาดไว้ ไม่ เพียงพอส าหรับการ จัดซื้ อ                 
จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อในครั้งท่ีแล้ว ขอบคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดในวาระท่ี ๕.๑ หรือไม่
หากไม่มีจะขอทวนวาระนะครับ 
- ตามท่ีนายกอบต.หินเหล็กไฟได้เสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงิน
สะสมตามมติประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เมื่อวันท่ี 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ
รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี.ซี. 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย เป็นไปด้วย

/ความเรียบร้อย... 



๖ 

 

 
 
มติทีป่ระชุม 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเรียบร้อยโดยมียอดเงินอนุมัติท่ีเพียงพอส าหรับการจัดซื้อตามบัญ ชี      
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอทราบมติครับ 
มีมติในการอนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมตามมติประชุมสภาฯ ในการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ดังนี้  

- เห็นชอบ         จ านวน   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ      จ านวน   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง     จ านวน   ๑    คน 

5.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
หลักการ 
         เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘  
จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี้        
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร    
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า  6,000 ซี.ซี. หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า    
170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน ในวงเงินขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
๔๐๘,๐๐๐.- บาท เพื่อสมทบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘   
เหตุผล 
          เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า  6,000 ซี.ซี. หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน ซึ่ งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบั ติ งาน              
ของส่วนราชการและเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้แก่ประชาชน 
ข้อกฎหมาย 
       1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      
การฝากเงินการรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.25๖๖ 
ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ    
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

(๒)  ได้ส่งเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(๓)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า   
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่า   
ห้าล้านบาท 

/(๔) เมื่อได้... 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจ านงค์  พานพ่วง 
รองนายก รักษาราชการแทน 
นายกอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
นายพงศ์ศักด์ิ  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป   
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น         
เป็นอันพับไป 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลัง
มีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือ   
ผู้รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินท่ีเหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่เพื่อด าเนินงานในส่วนท่ีเหลือได้ 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
- ขอเชิญรองนายกอบต.หินเหล็กไฟ ได้ช้ีแจงเหตุผลในการเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมครับ 
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ญัตตินี้มีความต่อเนื่องกับญัตติขออนุมัติยกเลิก     
จ่ายขาดเงินสะสมท่ีผ่านมา ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติยกเลิกแล้ว ต่อไปจะเป็นการ         
ขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากมีความประสงค์อนุมัติเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
 - ขอเชิญกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้ท าการช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และ           
ท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๙๓ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ 
และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ี ปข ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๔๗๑ ลงวันท่ี           
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล    
เพื่อด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง
เทท้าย) จ านวน ๑ คัน รายการรถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ
เปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐.- บาท  นั้น 
     ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้ เกิ ด        
ความคุ้มค่าและประโยชน์ สูง สุดในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย จึงมี           
ความประสงค์อนุมัติเปล่ียนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จากรายการรถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เป็น 
รายการรถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ได้มีการเปล่ียนแปลงราคา      

/จากเดิม... 



๘ 

 

 
 
 
 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากเดิม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่งจากยอดเงิน      
ท่ี ไ ด้ รั บก าร จัดสร ร จากกรม ส่ ง เ สริ ม ก ารปกครอ ง ท้อ ง ถิ่ น มี อ ยู่ แ ล้ ว        
๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท นั้นไม่เพียงพอโดยขาดอีก ๔๐๘,๐๐๐ บาท จึงเห็นสมควรใน
การเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เรียนประธานสภาฯ ก็เป็นท่ีทราบกันดีว่ารถขยะของอบต.เราได้มีการใช้งาน      
มาอย่างยาวนานเมื่อเกิดปัญหาก็ได้มีการซ่อมเป็นประจ าทุกเดือน และเป็นส่ิงท่ีดี
ท่ีทางอบต.ได้เล็ง เห็นถึงความส าคัญและเห็นว่ามี ส่ิง ท่ีท าให้การท างาน               
มีประสิทธิภาพมากกว่า จึงได้ท าหนังสือส่งใหก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า
กรณีนี้สามารถท าได้หรือไม่ และทางนั้นก็แจ้งว่าหากมีเงินอุดหนุนเพิ่มเติมครบ
จ านวนก็สามารถท าได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดจึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะครับ 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดในวาระท่ี ๕.๒ หรือไม่
หากไม่มีจะขอทวนวาระนะครับ 
- ตามท่ีนายกอบต.หินเหล็กไฟได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซี.ซี. หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย 
จ านวน ๑ คัน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ    
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้แก่ประชาชน ขอทราบมติครับ 
มีมติในการอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 

- เห็นชอบ         จ านวน   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ      จ านวน   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง     จ านวน   ๑    คน 

๕.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (คร้ังที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ผูเ้สนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
หลักการ  
      เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในการเพื่อแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามมติท่ีประชุมสภาฯ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๗  ท่ี ไ ด้ มี ก า รอนุ มั ติ ไ ปแ ล้ ว  จ าน วน  ๑  ร ายการตามระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๖๓       
 
  

/เหตุผล... 
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นางสาวจ านงค์  พานพ่วง 
รองนายกอบต. รักษาราชการแทน 
นายกอบต.หินเหล็กไฟ 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
     เนื่องจากกองช่างต้องการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการตามมติท่ีประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้ ง ท่ี ๒) ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวัน ท่ี                 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ท่ีได้มีการอนุมัติไปแล้ว จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ ท่ี ๑๔ บ้านหนองสมอ 
จ านวน ๑๖๓,๘๐๐ บาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ
และพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
     ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรแก้ไขเปล่ียนแปลงแปลง    
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ      
สภาท้องถิ่น 
ข้อกฎหมาย 
     ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอเชิญรองนายกอบต.หินเหล็กไฟ ได้ท าการช้ีแจงครับ  
ญัตตินี้เป็นการขอแก้ไขค่าพิกัดจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของโครงการท่ีได้รับการ
อนุมัติจากสภาไปแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี       
๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยในส่วนนี้ขอให้ทางกองช่างเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุม       
ทางกองช่างได้ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗     
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่  ๑๔      
บ้านหนองสมอ ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๑๖๓,๘๐๐ บาท 
ข้อความเดิม 
     เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ท่ี ๑๔ 
บ้านหนองสมอ ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๑๖๓,๘๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล

/หินเหล็กไฟ... 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 

หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์
ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับท่ี ๑๙ หน้า ๑๖ 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๕๒๐  ลองจิจูด ๙๙.๙๑๐๘๔ 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๕๘๔  ลองจิจูด ๙๙.๙๑๐๘๓ 
ข้อความใหม่ 
     เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ท่ี ๑๔ 
บ้านหนองสมอ ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๑๖๓,๘๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์
ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับท่ี ๑๙ หน้า ๑๖ 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๕๖๗  ลองจิจูด ๙๙.๙๑๐๘๓ 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๖๓๐  ลองจิจูด ๙๙.๙๑๐๘๔ 
มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความผิดพลาด ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุด
ของโครงการ 
ตามท่ีนายกอบต.หินเหล็กไฟได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย โครงการตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒     
(ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติ      
ใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๑ รายการ         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้พิจารณาให้การอนุมัติ ขอทราบมติด้วยครับ 
มีมติในการอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 

- เห็นชอบ         จ านวน   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ      จ านวน   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง     จ านวน   ๑    คน 

๕.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
หลักการ  
      เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเพื่อแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี ๒) จ านวน ๑ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓        

/เหตุผล... 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจ านงค์  พานพ่วง 
รองนายกอบต. รักษาราชการแทน 
นายกอบต.หินเหล็กไฟ 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
     เนื่องจากกองช่างต้องการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) และบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) แก้ไข
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี ๖ ได้อนุมัติเมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗               ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม หมู่ท่ี ๖ บ้าน
หนองซอ งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท โดยมีการเปล่ียนแปลงค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ 
     ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลง     
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อกฎหมาย 
      ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้กันเงิน หรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
กันเงิน หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
- ขอเชิญรองนายกอบต.หินเหล็กไฟ ได้ท าการช้ีแจงครับ  
ขอบคุณค่ะ ขอเชิญทางกองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมค่ะ 
 
 
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุม       
ทางกองช่างได้ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖
บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท 
ข้อความเดิม 
     เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม 
หมู่ ท่ี ๖ บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท            
ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน        
๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

/เปลี่ยนแปลง... 



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
นายธนวัฒน์  จ่ันปาน 
เลขานุการสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 

เปล่ียนแปลงครั้ ง ท่ี ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับท่ี ๒ หน้า ๒ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๑๑๖  ลองจิจูด ๙๙.๘๑๗๕๕ 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๑๑๘  ลองจิจูด ๙๙.๘๑๗๓๙ 
ข้อความใหม่ 
     เพื่อจ่ายเปน็ค่างานก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม     
หมู่ ท่ี ๖ บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท            
ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน        
๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
เปล่ียนแปลงครั้ ง ท่ี ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับท่ี ๒ หน้า ๒ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๑๑๖  ลองจิจูด ๙๙.๘๑๗๕๕ 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๑๒๒  ลองจิจูด ๙๙.๘๑๕๙๘ 
มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความผิดพลาด ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดของโครงการ 
มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอทวนนะครับ 
- ตามท่ีนายกอบต.หินเหล็กไฟได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
จ านวน ๑ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้พิจารณาให้การอนุมัติ ขอทราบมติครับ 
มีมติในการอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  ดังนี้ 

- เห็นชอบ         จ านวน   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ      จ านวน   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง     จ านวน   ๑    คน 

๕.๕ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ กไฟ           
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ..... 
(๑) สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
(๒) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๙ 
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ครับ 
ข้อกฎหมาย 
     ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 
มาตรา ๕๓ วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

/๒. ระเบียบ... 



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัดอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 

     ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ 
ข้อ ๒๑ วรรคแรก การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละป ีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาท่ีประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
       (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด
กี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วัน 
มีมติในการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ       
สมัยสามัญ ประจ าป ีพ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 
ดังนี้ 
   * สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๘ ได้แก่ 
    -  สมัยสามัญ สมัยแรก วันท่ี 1 – ๑๕  มกราคม 256๘ (อยู่ระหว่าง         
สมัยประชุมฯ) 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 1 – ๑๕  พฤษภาคม 256๘ 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 1 – 15  สิงหาคม 256๘ 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันท่ี ๑ – ๑๕  ธันวาคม 256๘ 
 ** สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.256๙ 
    -  สมัยสามัญ สมัยแรก  วันท่ี 1 – ๑๕  มกราคม 256๙ 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าหากสมัยแรกของปี ๒๕๖๙ อยู่ในช่วงวันท่ี       
๑ - ๑๕ มกราคม เกรงว่าการท าเอกสารและหนังสือจะมีความกระช้ันชิดเกินไป 
เนื่องจากมีวันหยุดช่วงปีใหม่ และการท ากิจกรรมวันเด็ก ซึ่งอาจท าให้มีเวลา     
การจัดเตรียมการประชุมในช่วงนั้นเป็นไปด้วยความยุ่งยากหรือไม่ แล้วหาก
เปล่ียนเป็นระหว่างวันท่ี ๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ จะสะดวกและสามารถ
จัดเตรียมได้ดีกว่าหรือไม่ อย่างไรก็ขอฝากไว้พิจารณา ขอบคุณครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ในส่วนของการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในสมัยท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ 
คาดว่าน่าจะไม่มีการประชุมสภาฯ แล้ว เนื่องจากได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ของสมาชิกสภาฯ ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งความเห็นส่วนตัว     
ของดิฉันคือการก าหนดสมัยการประชุมนั้นขึ้นอยู่กับทางสภาฯ ว่าจะมีการตกลง
ก าหนดอย่างไร แต่ในข้อเท็จจริงนั้น เมื่อครบวาระแล้วจะมีการจัดการเลือกต้ัง

/ภายใน... 



๑๔ 

 

 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน ๔๕ วัน ซึ่ งระยะเวลาจะคาบเกี่ยวต้ังแต่เดือนธันวาคมไปจนถึง         
เดือนมกราคม ท าให้ในระยะเวลาช่วงนี้จะไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอบคุณค่ะ 
ขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ครับ ได้พิจารณาแล้วว่าในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๙ มีการเปล่ียนแปลงจากระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๙ เป็นระหว่างวันท่ี ๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙  
มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอหรือเปล่ียนแปลงการก าหนดสมัยประชุมอีกหรือไม่ 
หากไม่มีจะขอมติ 
มีมติในการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ       
สมัยสามัญ ประจ าป ีพ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 
ดังนี้ 
   * สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๘ ได้แก่ 
    -  สมัยสามัญ สมัยแรก วันท่ี 1 – ๑๕  มกราคม 256๘ (อยู่ระหว่าง       
สมัยประชุมฯ) 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 1 – ๑๕  พฤษภาคม 256๘ 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 1 – 15  สิงหาคม 256๘ 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันท่ี ๑ – ๑๕  ธันวาคม 256๘ 
 ** สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าป ีพ.ศ.256๙ 
    -  สมัยสามัญ สมัยแรก  วันท่ี ๖ – ๒๐  มกราคม 256๙ 
เร่ืองอื่น ๆ  
มีสมาชิกท่านใดต้องการปรึกษาหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
ในพื้นท่ี สามารถช้ีแจงได้เลยครับ 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เมื่อสักครู่ไ ด้สอบถามในท่ีประชุมเกี่ยวกับ
โครงการข้อบัญญัติในญัตติท่ี ๕.๔ ในส่วนของเรื่องงบประมาณครับ คือมีการใช้
งบประมาณไปจ านวนส่ีแสนกว่าบาทซึ่งไม่สัมพันธ์กับพื้นท่ี ๑๗๐ ตารางเมตร     
ท่ีควรจะใช้งบเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นครับ ประเด็นคือหากถึงเวลาท่ีต้องท า
งบประมาณจริ งจะมีผลกระทบต่อหรือไม่  แ ต่หากไม่มีผลก็ ไม่ เป็น ไ ร            
เพราะอย่างไรในข้อเท็จจริงก็มีการก าหนดในราคากลางไว้อยู่แล้ว 
เรียนท่านประธานสภาฯ จากท่ีท่านรองนายกได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ
ขยายผิวจราจรในซอยสามัคคีธรรมนั้น ในส่วนของงบประมาณท่ีต้ังไว้               
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) ซึ่งได้มีการด าเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม       
ปี ๒๕๖๖ ซึ่งทางสภาฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ระยะทาง      
๘๖๓ เมตร จึง เหลือระยะทางอีกเพียง ๑๗๐ เมตร ก็ ส้ิน สุดสายทาง                
โดยตัวผมเองก็ได้ปรึกษากับกองคลัง ก็ได้ทราบว่าจะต้องยึดงบประมาณเดิม       
ท่ีได้รับการอนุมัติ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
 
 

/นายทวี... 



๑๕ 

 

นายทวีศักด์ิ  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
นายอ านาจ  สุขศรี 
สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๙ 
 
 
 
นายพรชัย  ทัมเนียม 
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 
นางสาวจ านงค ์ พานพ่วง 
รองนายกอบต. รักษาราชการแทน 
นายกอบต. หินเหล็กไฟ 
นางสาวกุลศิริ  เกษรมาลา 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
นายพงศ์ศักด์ิ  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
นายจักริน  จิตรโภคิน 
หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
 
 
 
 
 
นายอภิชาติ  ชูลขันธ ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔ 
 

ขออนุญาตช้ีแจงครับ อ้างอิงจากระเบียบวิธีการว่าด้วยเรื่องงบประมาณจ านวน
เงินท่ีได้กันไว้ใช้นั้น ไม่สามารถท าการโอนลดได้ แต่หากต้องการโอนลดจะต้อง   
มีตัวท่ีใช้รองรับโดยท่ีไม่สามารถต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีว่า   
ท าไมจ าเป็นต้องยึดงบประมาณเท่าเดิม  แต่เนื้องานลดลง แต่อย่างไรนั้น       
ก่อนด าเนินการได้มีการก าหนดราคากลางไว้ตามเนื้องานจริง จึงไม่ส่งผลอะไร 
ขอบคุณครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่นขอขอบคุณทางกองช่างท่ีเข้าไปซ่อมไฟ          
ในหมู่บ้าน และขอบคุณทางงานป้องกันฯ ท่ีช่วยตัดต้นไม้ซอยไร่แลนด์ ๓         
และไร่แลนด์ ๔ ให้เรียบร้อยครับ ฝากทางผู้บริหารช่วยเพิ่มเติมอุปกรณ์ขาไฟ              
ท่ีทางกองช่างเข้าไปซ่อมด้วยครับ และสุดท้ายฝากซ่อมถนนหินคลุกในหมู่ท่ี ๙ 
ด้วยครับ 
ขออนุญาตฝากไว้ ๓ เรื่องครับ เรื่องแรกฝากทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ติดต้ังถังขยะเพิ่มบริเวณกลางศาลาหมู่บ้าน จ านวน ๘ ถัง พร้อมคอกกั้น และ    
ขอป้ายปิดประกาศ ๑ ป้าย เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยครับ  
ต่อมาเรื่องท่ีสองคือการท าศูนย์พักพิงสุนัข ขอสอบถามว่าจะสามารถเปิดใช้งาน
ศูนย์ได้เมื่อไหร่ และในส่วนทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัขท่ีมีความทรุดโทรมฝากเข้ามา
ตรวจสอบด้วยนะครับ และเรื่องสุดท้ายคืออยากสอบถามว่ากล้องวงจรปิด
บริเวณทางเข้าวัดห้วยสามพันนามสามารถใช้งานได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
ขออนุญาตตอบสมาชิกหมู่ ท่ี  ๑๒ ในเรื่องศูนย์พักพิงสุนัขนะคะ ขอเชิญ          
กองส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ช้ีแจงค่ะ 
 
ในส่วนของศูนย์พักพิงสุนัขยังอยู่ในขั้นตอนท่ีต้องท าเพิ่มเติมอีกค่ะ แต่คาดว่า
สามารถเปิดด าเนินการได้ภายในเดือนเมษายน 
ขอตอบค าถามของสมาชิกหมู่ ท่ี  ๑๒ ในส่วนของถังขยะตอนนี้หมดครับ            
ยังอยู่ในช่วงรอด าเนินการ และในส่วนคอกกั้นขอให้รออีกระยะหนึ่งเนื่องจาก
ตอนนี้ไม่มีคอกกั้นเลย หากได้รับของครบเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการติดต้ัง      
ให้ครับ ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะน าถังขยะไปติดต้ังให้ก่อน ส่วนในเรื่องของป้าย     
ปิดประกาศจะด าเนินการให้พร้อมกันครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม          
เรื่องกล้องวงจรปิดในหมู่ท่ี ๑๒ ผมจ าวันท่ีท่ีแน่นอนไม่ได้ในช่วงท่ีผู้รับจ้างมาท า
หนังสือขอคืนเงินค้ า และคณะกรรมการตรวจสอบสภาพท าการขอคืนเงินค้ า     
ในครั้งนั้น เมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวสามารถใช้งานได้
ตามปกติ แต่ ณ เวลาปัจจุบันผมเองก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่ากล้องวงจรปิดจะยัง
สามารถใช้งานได้ทุกตัวเหมือนเดิมอยู่หรือไม่  อย่างไรก็ต้องขอด าเนินการ
ตรวจสอบก่อนครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ในเรื่องแรกขอสอบถามเรื่องรางระบายน้ า       
ซอยพรสวรรค์ หมู่ท่ี ๔ จะสามารถหาผู้รับจ้างได้เมื่อไหร่ครับ  

/เรื่องที.่.. 



๑๖ 

 

 
 
 
 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทวีศักด์ิ  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
นายอ านาจ  สุขศรี 
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ 
 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 

เรื่อง ท่ีสองซอยข้างเซเว่น หมู่  ๑๕ จะเห็นว่ามีขยะกองอยู่จ านวนมาก        
รบกวนตรวจสอบด้วยครับ และเรื่องท่ีสามคือซอยเลียบบายพาส ทางอบต.      
จะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างกับถนนท่ีเป็นหลุมและบ่อท าให้การจราจร      
ของประชาชนมีปัญหา ขอบคุณครับ 
ขออนุญาตตอบค าถามโดยเริ่มจากสมาชิกหมู่ท่ี ๙ ในเรื่องของไฟท่ีติดต้ังใหม่     
ซึ่งงบประมาณในแต่ละปี เช่น ปี ๒๕๖๘ ได้ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในความ
เป็นจริงเป็นจ านวนท่ีน้อยมาก และไม่พอเพราะทางสาธารณะของต าบลหินเหล็ก
ไฟมีปริมาณเยอะ แม้จะมีการขอเพิ่มงบประมาณในทุกปีแต่ก็ได้งบประมาณ      
ท่ีจ ากัด จึงท าให้การติดต้ังไฟในแต่ละครั้งได้เพียงท่ีละ ๔ จุด หรือหมู่ละ ๔ ชุด 
จึงต้องขอช้ีแจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบในส่วนนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
งบประมาณ และในส่วนของการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านทางท่านรองนายก
อบต.ได้เข้ามาทยอยเขียนค าร้องและภาพถ่ายความเสียหาย เพื่อจะได้ด าเนินการ
ซ่อมพร้อม ๆ กัน โดยใช้งบประมาณท่ีต้ังไว้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘          
ซึ่งต่อไปจะรอให้ครบพร้อมกันทุกหมู่จากนั้นจะลงพื้นท่ีไปส ารวจและด าเนินการ
อย่างไรก็ขอแจ้งทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยนะครับ หากมีถนนหรือเส้นทางใด
ช ารุดก็เข้ามาเขียนค าร้องเพื่อรวมกันแล้วจัดท าทีเดียว  ต่อมาในส่วนของ          
หมู่ท่ี ๑๒ เรื่องทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัข หากต้องการซ่อมแซมตามรูปแบบเดิม      
ก็ขอให้เข้ามาเขียนค าร้อง แต่หากต้องการท าผิวจราจรอย่างอื่นต้องมีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนของหมู่ท่ี ๔ เรื่องถนนซอยข้าวหลาม     
ซึ่งเป็นเขตทางหลวงของแขวงการทางหากต้องการด าเนินการเรื่องใดจะต้องมี
การขออนุญาตก่อน ซึ่งเด๋ียวผมจะท าหนังสือเพื่อขออนุญาตด าเนินการครับ และ
ในส่วนของรางระบายน้ าซอยพรสวรรค์ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
ในปี ๒๕๖๗ ท่ีได้มีการกันเงินไว้ซึ่งต้องขออนุญาตทางผู้อ านวยการกองคลัง     
เพื่อตรวจสอบว่าได้ผู้รับจ้างหรือยัง 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเรียนว่าราคากลางท่ีส่งมานั้นได้มีความเข้าใจ
ว่าได้มีการประกวดราคากลางไปแล้วยังไม่ได้ผู้รับจ้างซึ่งน่าจะเกินก าหนด
ระยะเวลา ๓๐ วันไปแล้ว ประกอบกับส่วนนี้เป็นเงินท่ีกันไว้และได้ตัดลดเนื้องาน
แล้ว แต่อย่างไรก็ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลเรื่องของราคากลางก่อนนะครับ 
เด๋ียวจะมาแจ้งให้ทราบอีกที 
ขออนุญาตสอบถามทางกองคลังเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมในปี ๒๕๖๗     
ของซอยอ านวยผล ๑/๙ ในการด าเนินการเรื่องของการก าหนดราคากลางและ
ผู้รับจ้างครับ 
ขออนุญาตตอบแทนนะครับ การ จ่ายขาดเงินสะสมในปี  ๒๕๖๗ ของ              
ซอยอ านวยผล ๑/๙ ในส่วนของการก าหนดราคากลางก าลังด าเนินการอยู่และ
จะติดตามให้ว่าซอยไหนท่ีก าลังอยู่ในช่วงก าหนดราคากลางบ้างแล้ว ในส่วนท่ี
ผ่านการก าหนดราคากลางมาแล้ว ได้แก่ ซอยอ านวยผล ๑/๘ และซอยอ านวย
ผล ๔/๔ (วรารมย์) ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีการจ่ายขาดเงินสะสมในปี ๒๕๖๗ 
ท้ังหมด ดังนั้นผมขอตรวจสอบกับทางกองช่างก่ อนว่าตอนนี้การก าหนด        

/ราคา... 



๑๗ 

 

 
 
นายทวีศักด์ิ  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
นายจักริน  จิตรโภคิน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
นายจักริน  จิตรโภคิน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
นายจักริน  จิตรโภคิน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
นายพงศ์ศักด์ิ  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 

ราคากลางอยู่ ท่ีใคร หรือมีการเข้าไปในส่วนของงานพัสดุกองคลังหรือยัง       
เด๋ียวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 
ในส่วนของซอยอ านวยผล ๑/๘ ซอยอ านวยผล ๑/๙ และซอย ๔/๔ วราวงศ์ 
ได้รับราคากลางแล้วและอยู่ในช่วงประสานงานกับผู้รับจ้างครับ คาดว่าภายใน
เดือนนี้จะสามารถลงนามท าสัญญาได้ ขอบคุณครับ 
ขออนุญาตสอบถามท้ังหมด ๓ เรื่อง โดยใช้สิทธิ์ของสมาชิกสภาฯ ครับ         
เรื่องท่ีหนึ่งการขอถอนการติดต้ังหอกระจายข่าวของหมู่ ท่ี ๑๕ บริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านจ าลอง โดยต้องการให้ถอนโครงเหล็กอันเก่าออก ได้เคยมีการเขียน 
ค าร้องนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการด าเนินการ จะต้องเข้าไปเขียนค าร้องใหม่
หรือไม่ครับ เรื่องท่ีสองการขอถังแชมเปญของหมู่ท่ี ๑๕ ท่ีได้มีการขอมานานแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ด าการด าเนินการ ฝากติดตามด้วยครับ และสุดท้ายเรื่องบ่อพักและ 
ฝาท่อระบายน้ าหลังวัดท่ีได้ขอให้ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว   
แต่ก็ยังไม่มีการด าเนินการเช่นกัน ฝากท้ังสามเรื่องไว้พิจารณาด้วยครับ  
ในปัจจุบันหอกระจายข่าว ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ครับ 
 
ยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ไปติดต้ังอยู่บนที่ส่วนบุคคลเจ้าของพื้นท่ีจึงต้องการให้
ถอนออกครับ 
มีจุดท่ีจะติดต้ังใหม่หรือไม่ครับ 
 
ยังไม่มีครับ 
 
หากยังไม่มีจุดท่ีจะติดต้ังใหม่ ถ้าได้ส่งค าร้องขอท าการรื้อถอนแล้ว จากนั้นต้อง
เร่งส ารวจพื้นท่ีท่ีจะติดต้ังใหม่และท าการติดต้ังครับ 
คาดว่าน่าจะใช้บริเวณตรงศาลาหมู่บ้านครับ แต่ตัวหอกระจายข่าวนั้นเป็นรุ่นเก่า
ท่ียังใช้สายอยู่ไม่ใช่รุ่นใหม่แบบระบบเครือข่าย เกรงว่าจะมีปัญหาหากถ้าย้ายไป
แล้วไม่มีตัวโครงเครือข่ายท่ีสามารถใช้งานได้ อาจคงต้องย้ายกลับมาท่ีอบต.    
ถัดมาเรื่องถังแชมเปญฝากตรวจสอบด้วยครับ และสุดท้ายเรื่องฝาท่อระบายน้ า
หลังวัด แม้ว่าฝาบ่อจะไม่ช ารุดแต่ตัวบ่อพักช ารุดท้ัง ๕ อัน มีชาวบ้านแจ้งว่ามีวัว
ตกลงไปแล้ว ๒ ตัว ซึ่งอันตรายมาก ได้เขียนค าร้องไปนานแล้ว อย่างไรก็ฝาก
ติดตามด้วยนะครับ 
ขออนุญาตครับ ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมีเรื่องประชาสัมพันธ์
ท้ังหมด ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่องท่ีหนึ่งขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วย
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดท าถังขยะเปียกในครัวเรือน ซึ่งเป็นนโยบายท่ี
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีการจัดท าขึ้น ขอให้
สมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือพร้อมกับประชาชนในหมู่บ้านด้วยครับ   เรื่องท่ี
สองขอแจ้งเรื่องอาสาสมัครท้องถิ่นท่ีมีกิจกรรมหรือเป็นผู้น าชุมชนดีเด่นของแต่
ละหมู่บ้าน ต้องการหมู่บ้านละ ๑ คน เพื่อเป็นผู้น าในการจัดการเรื่องขยะและ
ดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพื่อได้รับใบประกาศเกียรติคุณในนามขององค์การ

/บริหาร... 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัดอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอ านาจ  สุขศรี 
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ 
นางสาวจ านงค์  พานพ่วง 
รองนายกอบต. รักษาราชการแทน 
นายกอบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกนกพัชร  บ่อน้อย 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่องท่ีสามเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคลอดก่อนก าหนดโดยในส่วนนี้จะเป็นเป้าหมายของทุก ๆ หมู่บ้านท่ีต้องมี
การรณรงค์และให้ความรู้ เกี่ยวกับการฝากครรภ์ตามก าหนดและการดูแล
ภาวะการโภชนาการเพื่อให้เด็กท่ีคลอดมามีความสมบูรณ์ และเรื่องสุดท้าย       
ขอประชาสัมพันธ์ โดยหมู่บ้านใดท่ีมีความพร้อมในการจัดต้ังธนาคารขยะ
เพิ่มเติมก็สามารถมาแจ้งได้เนื่องจากทางอบต.หินเหล็กไฟมีการด าเนินการ       
ทุกเดือน ในส่วนของการรับฝากซื้อ – ขายขยะ จะมีการก าหนดวันให้ได้ทราบ    
อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
ขออนุญาตย้อนกลับไปในเรื่องหอถังและบ่อพักค่ะ ในส่วนของหอถังประปาทรง
แชมเปญได้มีการหารือกับผู้อ านวยการกองคลังเกี่ยวกับข้อเสนอของท่านรอง
นายกท่ีเคยเสนอมาในเรื่องการจ าหน่ายถ่ายทอดจากนั้นให้ทางผู้รับจ้างตีราคา
และท าการรื้อถอนออกไป ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการขนย้ายท่ี    
อาจสร้างความเสียหายแก่ตัวอาคารในหมู่บ้านได้ ดังนั้นในการด าเนินการ
จ าเป็นต้องเพิ่มแผนในการรื้อถอนในงบค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อประเมินราคา
ในการรื้อถอนและซ่อมแซมศาลา ต่อมาเรื่องบ่อพักท่ีช ารุดเสียหายและ          
สูญหายไป ซึ่งในส่วนนี้สามารถใช้งบประมาณของกองช่างในงบค่าซ่อมแซม      
เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณนี้ได้ เลย จึงขอแจ้งให้แก่ ท่ีประชุมสภาฯ            
ให้ได้รับทราบค่ะ 
ขอฝากเรื่องซอยไร่แลนด์ด้วยครับ มีถนนฝ่ังหนึ่งท่ีอาจท าให้ชาวบ้านเกิดอันตราย 
ขอฝากกองช่างช่วยด าเนินการซ่อมแซมด้วย ขอบคุณครับ 
ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าเวร ๗ วัน อันตราย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก และข้าราชการ       
ทุกท่านท่ีเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่คณะสงฆ์ในโครงการจาริก
ธุดงค์ธรรมยาตราเผยแพร่ธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระราชพิธี     
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และขอขอบคุณ      
การให้การสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กของสมาชิกทุกหมู่ และขอประชาสัมพันธ์
โครงการผู้สูงท่ีจะเดินทางไปดูงานในวันท่ี ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สมาชิก
ท่านใดต้องการเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ท่ีกองสวัสดิการสังคมค่ะ ต่อไปจะ
ให้กองสวัสดิการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจง     
ในเรื่องโครงการดูงานเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการส่งเสริม
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุโดยได้มีก าหนดการระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๘ เริ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี ผู้เข้าร่วม
โครงการคือผู้สูงอายุอายุต้ังแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป หากสมาชิกท่านใดสนใจให้น าบัตร
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้ทุกท่านส่งรายช่ือ    
ภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ขอบคุณค่ะ 
 

/นายตร.ี.. 



๑๙ 

 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
นายทวีศักด์ิ  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และในส่วนของกิจกรรมโครงการดูงาน
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ
ได้รับงบประมาณจากสภาเป็นจ านวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หากในการจัดภายใน
หนึ่งหมู่มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ท่าน ก็ก าลังพอดี หากเป็นไปได้ก็ให้    
ท่านสมาชิกน าเรียนและสอบถามต่อผู้สูงอายุ อีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียน           
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนั้นเป็นเป็นผู้สูงอายุในต าบลหินเหล็กไฟ ผู้ติดตาม 
และพี่เล้ียง และอีกเรื่องหนึ่งผมและรองจ านงค์ได้มีการประชุมท่ีวัดหนองขอน 
เพื่อท่ีจะจัดงานประจ าปีขอพรหลวงพ่อองค์ด า จะอยู่ในช่วงเดียวกับเทศกาล
ตรุษจีนระหว่างวันท่ี ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สามารถมาจอง
ร้านค้าได้ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘ และจะมีกิจกรรมภาพยนตร์และวงดนตรี
เช่นเดียวกัน ซึ่งต่อไปจะมีการประสานงานกับทางสภาอีกครั้งหนึ่ง และอีกเรื่อง
คือจะมีการจัดฝึกอบรมให้ทางสมาชิกสภาฯ จากการหารือเห็นว่าควรให้สมาชิก
ไปด้วยกันท้ังหมด ๑๖ ท่าน ดังนั้นจึงขอมติจากสมาชิกทุกท่านว่าอยากไปท่ีใด 
เพื่อจัดเตรียมการท าหนังสือและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่วนเรื่องเวลาและ
สถานท่ีขอแจ้งในภายหลังครับ  
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่จังหวัดภูเก็ต 
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยพรสวรรค์   
หมู่ท่ี ๔ ณ ตอนนี้ราคากลางเข้าระบบกองคลังเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
โดยในวันนี้ยังไม่ได้ขออนุมัติด าเนินการก่อสร้าง และเกินระยะเวลา ๓๐ วัน 
รบกวนทางด้านกองช่างให้ท าการประกวดราคากลางใหม่อีกครั้ง และในครั้ง
ต่อไปผมจะก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการให้ทันภายใน ๓๐ วัน แจ้งให้สมาชิก
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ  
มีสมาชิกท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามต่อหรือไม่ครับ 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

 
 
                                                       (ลงช่ือ)   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายธนวัฒน์  จ่ันปาน)  
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 /คณะกรรมการฯ... 



๒๐ 

 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
การตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 (ลงช่ือ)     กรรมการ 
    (นายศักดา  แก่นจันทร์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
     (นายอ านาจ  สุขศรี) 
                                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (ลงช่ือ)     กรรมการ 
    (นายกอบชัย  บานแย้ม) 
                                                     กรรมการ/เลขานุการ 

 (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุดจริต  กล่ินอยู่) 

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

รายงานการประชุมสภาฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้รับรองแล้วในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

 (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุดจริต  กล่ินอยู่) 

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 


